



FAP Newsletter



ทักษทายเปิดเล่ม >> P.3

วารุณี ปรีदानนท์

ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี ด้านการวางระบบบัญชี

News Update >> P.4

FAP Activity >> P.5

สรุปเนื้อหา >> P.6

การประชุมนักบัญชีทั่วประเทศ ครั้งที่ 19

EDITOR TALK

สวัสดิ์ค๊ะทุกท่าน

ดำเนินมาถึงฉบับที่ 23 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2557 กันแล้ว สำหรับ FAP Newsletter จดหมายข่าวสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับนี้เรานำบทความน่าอ่านมาเสริมให้กับทุกๆ ท่านเช่นเคย เริ่มจากทักทายเปิดเล่ม โดย..คุณวารุณี ปรีदानนท์ เนื่องในโอกาสที่ท่านดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการวิชาชีพด้านการวางระบบบัญชีสภาวิชาชีพบัญชี เนื้อหาส่วนใหญ่จึงเน้นในเรื่องของการอัปเดตความมุ่งหมายและแผนงานที่คณะกรรมการจะดำเนินต่อไปในอนาคต ซึ่งน่าสนใจมากๆ โดยท่านสามารถติดตามอ่านได้ในหน้าที่ 3 ของเล่มเลยคะ

ส่วนเนื้อหาภายในเล่มก็น่าสนใจไม่แพ้กันคะ เปิดมาบทความแรกท่านก็จะพบกับสรุปเนื้อหาสำคัญในการประชุมนักบัญชีทั่วประเทศ ครั้งที่ 19 ในวันที่ 1-2 กันยายนที่ผ่านมา ดั่งนั้น สำหรับผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมงาน อย่าพลาดเด็ดขาด!! เพราะเราได้รวบรวมเนื้อหาสำคัญไว้ให้ท่านภายในบทความนี้แล้ว นอกจากนี้ สภาวิชาชีพบัญชี จะเผยแพร่วิดีโอภาพการบรรยายของวิทยากรแต่ละท่านภายในงาน มาอัพโหลดลงเว็บไซต์ เพื่อให้ท่านสมาชิกผู้ที่สนใจแต่ไม่ได้เข้าร่วมงาน รับชมต่อไปเช่นกันคะ

ใกล้จะสิ้นปีแล้ว สำหรับท่านใดยังเก็บชั่วโมง (CPD) ไม่ครบ และกำลังมองหาหลักสูตรอบรมที่น่าสนใจ อย่าลืมหันไปในหน้าที่ 16-19 ของเล่มนะคะ เพราะเราได้รวบรวมหลักสูตรอบรมของเดือนพฤศจิกายนมาให้ท่านแล้ว

“อากาศก็เริ่มเย็นลง ประกอบกับฝนก็ยังคงตกอยู่ สมาชิกทุกท่านอย่าลืมหันดูแลสุขภาพกันนะคะ”

ผู้จัดทำ

Sawita.su@fap.or.th



ISSUE

NOVEMBER 2014
www.fap.or.th

23

This Issue ▶▶

- P.3 ทักทายเปิดเล่ม โดย.. คุณวารุณี ปรีदानนท์
- P.4 FAP News Update
- P.5 FAP Activity
- P.6 สรุปเนื้อหาการประชุมนักบัญชีทั่วประเทศ ครั้งที่ 19
- P.8 Thailand Accounting Challenge ครั้งที่ 3
- P.9 นักบัญชีไม่ตก Trend กับภาษีที่เกี่ยวข้อง
- P.10 การบัญชีเกษตรกรรม ตอนที่ 2
การวิเคราะห์ต้นทุนผลิตผลทางการเกษตร
- P.12 การประกอบวิชาชีพบัญชีในประเทศอาเซียน (ตอนที่ 7)
:สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
- P.13 LICPA-ACCA Conference & AFA Council Meeting
ครั้งที่ 116
- P.14 ประโยชน์ของ Shared services และ Outsourcing ต่อองค์กร
- P.16 ตารางอบรมสัมมนา ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557

Purpose : เอกสารฉบับนี้ สภาวิชาชีพบัญชี จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และเป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบการวิชาชีพบัญชี มิใช่การให้คำแนะนำหรือความคิดเห็นด้านกฎหมาย ทั้งนี้ สภาวิชาชีพบัญชีสงวนสิทธิ์ไม่รับรองความถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบันของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ และไม่มีความรับผิดชอบในเสียหายใดๆ ไม่ว่าเป็นผลโดยตรงหรือทางอ้อมที่อาจเกิดขึ้นจากการนำข้อมูลไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดในเอกสารฉบับนี้ไปใช้

ทักทายเปิดเล่ม

เรียนท่านสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี

● ● ดิฉันขอใช้โอกาสที่ดีในวันนี้ กล่าวทักทายท่านในนามของคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการวางระบบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สภาวิชาชีพบัญชี) และขอเรียนให้ทราบถึงความมุ่งหมายและแผนงานของคณะกรรมการฯ ชุดนี้ ในช่วงวาระปี 2557-2560

“ คำว่าระบบบัญชีในที่นี้ มีขอบเขตงานครอบคลุมหลายด้านทั้งการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการป้องกันการทุจริต หรือกล่าวสั้นๆ คือการจัดกระบวนการปฏิบัติงานต่างๆ ในบริษัททั้งที่เกี่ยวข้องกับงานบัญชีและไม่ใช่งานบัญชี ทั้งที่เป็นระบบมือ (Manual) หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ (IT system) เพื่อให้การทำงานของบริษัทมีประสิทธิภาพ และแสดงรายงานที่ถูกต้องเชื่อถือได้ เพื่อนำพาให้บริษัทยั่งยืนและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ ”

ดังนั้น คณะกรรมการฯ จึงได้กำหนดความมุ่งหมาย 5 ประการ ดังต่อไปนี้

1. พัฒนาความรู้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจทุกขนาดให้ตระหนักถึงความสำคัญของระบบบัญชีและระบบการควบคุมภายในที่ดี เพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลและความยั่งยืนของกิจการ
2. ส่งเสริมเรื่องระบบบัญชีและระบบการควบคุมภายในในระดับปฏิบัติแก่ผู้ประกอบการธุรกิจทุกขนาด เพื่อป้องกันรักษาทรัพย์สินและเพิ่มมูลค่าแก่องค์กร
3. ยกระดับและพัฒนาผู้วางระบบบัญชีและระบบการควบคุมภายในให้มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง และสามารถนำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร
4. สร้างสรรค์การทำงานร่วมกันกับหน่วยงานกำกับดูแล คณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อองค์กรและผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน
5. เสริมสร้างการให้บริการด้วยจิตสาธารณะ เข้าใจในวิชาชีพด้านการวางระบบบัญชีและการควบคุมภายใน

เพื่อให้บรรลุความมุ่งหมายดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการฯ ได้วางแผนดำเนินการโครงการที่สำคัญ ดังนี้

» โครงการพัฒนาความรู้ด้านระบบบัญชีและการควบคุมภายใน ให้แก่ธุรกิจ SME คือการจัดอบรมและให้คำแนะนำแก่

เจ้าของกิจการและผู้บริหาร SME ในการพัฒนากระบวนการทำงานให้ถูกต้องตามหลักการและเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจ นอกจากนี้ ในระยะยาวคณะกรรมการมีแผนในการจัดทำคู่มือสำหรับกระบวนการปฏิบัติงานต่างๆ เพื่อให้เจ้าของกิจการและผู้บริหารใช้อ้างอิงต่อไป

» โครงการพัฒนาหลักสูตรนักวางระบบบัญชี โดยสภาวิชาชีพบัญชีได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยปัญญาภิวัฒน์ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดหลักสูตรนี้ขึ้น เพื่อให้มีนักวางระบบบัญชีที่มีความรู้และความสามารถไปช่วยพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานในบริษัทให้มีประสิทธิภาพต่อไป

» โครงการแปล COSO 2013 เป็นภาษาไทย เนื่องจาก COSO 2013 เพิ่งได้รับการปรับปรุงให้มีความเหมาะสมกับสภาพธุรกิจในปัจจุบัน และมีการอธิบายแบ่งเป็นประเด็นอย่างละเอียดเหมาะสมแก่การศึกษาและนำไปปฏิบัติ คณะกรรมการฯ ขอให้เจ้าของกิจการ ผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานของบริษัทไทยได้เข้าใจเนื้อหาให้ถ่องแท้ จึงกำลังพิจารณาจะขอจัดแปลเป็นภาษาไทยต่อไป

» โครงการอบรมการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต เป็นหลักสูตรหนึ่งที่น่าสนใจอย่างยิ่ง ครอบคลุมทั้งหลักการ เครื่องมือ วิธีการนำไปปฏิบัติ และกรณีศึกษา โดยในปีนี้คณะกรรมการได้ปรับปรุงเนื้อหาให้มีความทันสมัยมากขึ้น เหมาะกับผู้บริหารของทุกองค์กรในการศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้

นอกจากโครงการที่กล่าวมาเป็นตัวอย่างนี้แล้ว ยังมีโครงการและหลักสูตรอื่นๆ ที่อยู่ในระหว่างการพิจารณา ทั้งนี้ หากท่านต้องการให้คณะกรรมการฯ สนับสนุนด้านความรู้เรื่องใดแก่ท่าน กรุณาส่งข้อคิดเห็นหรือให้คำแนะนำมายังสภาวิชาชีพบัญชีได้ตลอดเวลา

คณะกรรมการต้องการอย่างยิ่งที่จะเห็นองค์กรของท่านมีระบบงานที่ดีบรรลุเป้าหมายธุรกิจและมีความยั่งยืน



โดย.. คุณวารุณี ปริदानนท์
ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการวางระบบบัญชี

News Update

สมาชิกสามารถใช้บริการต่างๆ ผ่านบริการออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยสมาชิกไม่ต้องส่งเอกสารมาทางโทรสาร (Fax) หรือทางไปรษณีย์อีกด้วย

● ● ปัจจุบันสภาวิชาชีพบัญชี ได้นำระบบให้บริการออนไลน์มาใช้เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่สมาชิก โดยสามารถใช้บริการต่างๆ ผ่านบริการออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้สมาชิกไม่ต้องส่งเอกสารมาทางโทรสาร (Fax) หรือทางไปรษณีย์อีกด้วย ซึ่งระบบให้บริการออนไลน์มีดังนี้ การชำระค่าบำรุงสมาชิก ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชี การตรวจสอบสถานภาพสมาชิกและใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชี การเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลสมาชิกและผู้สอบบัญชี การยื่นชั่วโมง CPD และตรวจสอบหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี การแจ้งรายชื่อธุรกิจที่ผู้สอบบัญชีจะลงลายมือชื่อ การสมัครสอบ CPA และการจองหลักสูตรอบรม โดยสมาชิกต้อง log in เข้าไปที่ www.fap.or.th เลือกบริการออนไลน์ เมนูระบบสมาชิกและผู้สอบบัญชี

สำหรับการรับใบเสร็จรับเงินค่าบำรุงสมาชิก ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตผู้สอบบัญชี ค่าใช้จ่ายในการทดสอบ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ สภาวิชาชีพบัญชี ได้มีการนำระบบการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินออนไลน์ ภายหลังจากที่ท่านนำใบแจ้งชำระเงิน (Bill Payment) ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร หรือตัดข้อมูลผ่านบัตรเครดิตแล้ว 5 วันทำการ ให้ท่านกลับเข้าสู่ระบบเพื่อตรวจสอบสถานะและพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน หรือ Save File ด้วยตัวเอง และสำหรับสมาชิกให้เก็บรักษาใบเสร็จรับเงินดังกล่าวไว้เพื่อแสดงสิทธิการเป็นสมาชิกคู่กับบัตรประจำตัวประชาชนที่ทางราชการออกให้ หากท่านใดต้องการสอบถามขั้นตอนและวิธีการใช้งานระบบบริการออนไลน์สามารถติดต่อได้ที่ หมายเลข 02-685-2535, 2564 และ 2566 หรือ E-Mail: it@fap.or.th

● ● ในปี 2557 ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ท่านดำเนินการเพื่อไม่ให้สถานภาพของสมาชิก หรือผู้สอบบัญชีสิ้นสุดลงตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547 ในเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. การชำระค่าบำรุงสมาชิก ท่านสามารถเลือกชำระค่าบำรุงสมาชิกได้ไม่จำกัดจำนวนปีที่ชำระโดยแบ่งเป็น ประเภทสมาชิกสามัญ หรือวิสามัญปีละ 500 บาท หรือประเภทสมาชิกสมทบปีละ 300 บาท
2. ยื่นหลักฐานการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้สอบบัญชี (CPD) โดยมีจำนวนชั่วโมงทั้งสิ้น 18 ชั่วโมงต่อปี และต้องมีเนื้อหาที่เกี่ยวกับการบัญชีหรือการสอบบัญชีไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่ง
3. ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตผู้สอบบัญชี ปีละ 2,000 บาท เลือกชำระได้ไม่จำกัดจำนวนปีที่ชำระ

ไม่อยากตกข่าว!

โปรดอัปเดตข้อมูลการติดต่อของท่านแก่สภาวิชาชีพบัญชีฯ

สภาวิชาชีพบัญชีฯ ต้องการปรับปรุงข้อมูลสมาชิกให้ถูกต้องทันสมัย เพื่อใช้ในการติดต่อแจ้งข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่ท่านสมาชิก

ดังนั้น จึงขอให้ท่านสมาชิกตรวจสอบและยืนยันข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ และ e-mail ก่อนเข้าใช้งานบริการออนไลน์ โดยเลือกบริการออนไลน์ >> เมนูระบบสมาชิกและผู้สอบบัญชี สำหรับสมาชิกที่ลงทะเบียนไว้แล้ว สามารถกรอกเลขบัตรประชาชน และรหัสผ่านเพื่อ Login เข้าสู่ระบบ แต่สำหรับสมาชิกที่ยังไม่เคยลงทะเบียนให้เลือกลงทะเบียนใหม่

กรุณาทำตามขั้นตอนที่ระบบแจ้ง website: www.fap.or.th



ทราบแล้ว
อย่าลืมบอกต่อ
เพื่อนสมาชิก
กันด้วยนะ!

FAP Activity



● ● **อบรมสัมมนาฟรี!!** แก่สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี หัวข้อ “วิชาชีพบัญชี AEC” เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความเข้าใจและรับรู้การเปลี่ยนแปลงในวิชาชีพบัญชี และเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.2558 ภายในงานได้รับเกียรติจาก คุณภาสิน จันทรโมลี คุณธรรรงค์ พูลพิพัฒน์ และคุณสุพจน์ สิงห์เสนห์ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ความเข้าใจ แก่ผู้เข้าอบรมจำนวนกว่า 550 คน



● ● **นายกสภาวิชาชีพบัญชี พร้อมคณะเจ้าหน้าที่** เดินทางไปถวายพระพรสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อเช้าวันอังคารที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2557 เวลา 10.00 น. สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำโดยคุณประสณฑ์ เชื้อพานิช นายกสภาวิชาชีพบัญชี ร่วมด้วยคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สภาวิชาชีพบัญชี กว่า 30 ท่าน ได้เดินทางไปลงนามถวายพระพร พร้อมนำแจกันดอกไม้ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เพื่อแสดงความจงรักภักดีและทรมีพระพลานามัยแข็งแรง สมบูรณ์โดยเร็ววัน ณ อาคารศาลาศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช



● ● **ทำบุญสภากา** ในโอกาสครบรอบวันสถาปนาสภาวิชาชีพบัญชี ในวันที่ 23 ตุลาคมของทุกปี จึงถือโอกาสนี้ จัดงานทำบุญครบรอบขึ้น ในวันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2557 โดยภายในงานประกอบไปด้วยคุณประสณฑ์ เชื้อพานิช นายกสภาวิชาชีพบัญชี อธิบดีนายกสภาวิชาชีพบัญชี และกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สภาวิชาชีพบัญชี ต่างร่วมพิธีทำบุญฟังพระสวดถวายภัตตาหารเพลและเครื่องสังฆทาน แต่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป





สรุปเนื้อหา

การประชุมนักบัญชีทั่วประเทศ ครั้งที่ 19

● ● ผ่านไปแล้วนะคะ กับงานการประชุมนักบัญชีทั่วประเทศ ครั้งที่ 19 “2020s.. Where We Are... อนาคตนักบัญชีในทศวรรษหน้า” งานใหญ่ที่สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 1-2 กันยายน ที่ผ่านมานี้ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 1,400 คน ประกอบด้วยแขกผู้มีเกียรติ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี อาจารย์ และตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจ คณะทำงานจึงขอสรุปเนื้อหาที่สำคัญมาให้ทุกท่านทราบ..



งานเริ่มต้นด้วยการกล่าวต้อนรับจาก**คุณประสิทธิ์ เชื้อพานิช** ในนามของคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีโดยท่านได้กล่าวถึงวิสัยทัศน์และพันธกิจของสภาวิชาชีพบัญชี ในการที่จะก้าวไปเป็น “องค์กรชั้นนำในภูมิภาค เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการวิชาชีพบัญชีให้เป็นมืออาชีพ มีจรรยาบรรณเพื่อให้บริการ และพร้อมรับการแข่งขันในระดับสากล” และขอให้ผู้เข้าร่วมงานและผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีได้ช่วยกันพัฒนาวิชาชีพบัญชีให้เป็นวิชาชีพที่แข็งแกร่ง ช่วยสร้างความโปร่งใสและเป็นธรรมแก่สังคม และสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่สาธารณชน

ต่อจากนั้น ท่านประธานในพิธี **คุณชุติมา บุญยประภัศร** ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ได้กล่าวว่าผู้ประกอบการวิชาชีพบัญชีไทยควรจะต้องปรับตัวและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน เพื่อเตรียมพร้อมกับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ที่จะนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม มีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน เงินทุน และแรงงานฝีมืออย่างเสรี โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานบริการด้านบัญชีที่แม้ปัจจุบันอาจยังไม่เปิดเสรีทั้งหมด แต่ในอนาคตจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอน กระทรวงพาณิชย์จึงพร้อมร่วมมือกับสภาวิชาชีพบัญชี ในการพัฒนาผู้ประกอบการวิชาชีพบัญชีของไทย ดังเช่นได้มีการร่วมมือกันพัฒนา “ระบบ e-Accountant” ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากับสภาวิชาชีพบัญชีฯ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการวิชาชีพบัญชีแบบ Single Point เป็นการบูรณาการฐานข้อมูลของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีให้มีความถูกต้องครบถ้วน และเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการต่างๆ ของผู้ประกอบการวิชาชีพบัญชี



จากนั้น **คุณชุติมา บุญยประภัศร** ประธานในพิธี **คุณประสิทธิ์ เชื้อพานิช** นายกสภาวิชาชีพบัญชี **คุณสุพจน์ สิงห์เสนห์** ประธานการจัดงาน และ **รศ.ดร.พสุ เดชะรินทร์** ประธานฝ่ายวิชาการ ได้ร่วมกันเปิดงานอย่างเป็นทางการ และมีพิธีมอบโล่ขอบคุณแก่ผู้สนับสนุนหลักของงาน ได้แก่ บมจ. ปตท. กลุ่มบริษัทอินทิตซ์ บมจ.การบินไทย และกลุ่มบริษัทเอสซีจี หลังจากนั้น **รศ.ดร.พสุ** ได้เปิดประเด็นการประชุมโดยกล่าวถึงหัวข้อในการประชุม และกล่าวสรุปว่าการประชุมนี้อาจไม่สามารถชี้ชัดได้ว่าวิชาชีพบัญชีในอนาคตจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร แต่มุ่งหวังให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีได้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงพร้อมที่จะเรียนรู้และปรับตัวให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น



ในส่วนเนื้อหาการประชุม เริ่มต้นด้วยการเสวนาของผู้บริหารระดับสูงขององค์กรชั้นนำของประเทศในหัวข้อ **นักบัญชีกับความสำเร็จของธุรกิจ** โดยสภาวิชาชีพบัญชีได้รับเกียรติจาก **คุณกานต์ ตระกูลฮุน** กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี **คุณสุชาติ อธิธิจารุกุล** ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) และ **คุณอติคม เตบศิริ** รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจปิโตรเคมีและกาสิโน บมจ. ปตท. โดยมี **คุณสันติ วิลาสศักดานนท์** ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการทำบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี เป็นผู้ดำเนินการอภิปราย โดยผู้บริหารทั้งสามท่านได้ให้มุมมองและความคิดเห็นที่มีต่อนักบัญชีในหลายแง่มุมในบรรยากาศการพูดคุยที่เป็นกันเอง

» **คุณกานต์** ได้กล่าวว่าท่านให้ความเชื่อถือในตัวเลขของบัญชี นักบัญชีต้องเป็นเพื่อนคู่คิดของ CEO โดยต้องทำงานไปด้วยกัน นักบัญชีเป็นผู้จัดทำข้อมูลที่มีประโยชน์ในการวางแผนสำหรับฝ่ายจัดการ

ทุกระดับ เพื่อการตัดสินใจ การแก้ไขปัญหา และทำให้ทราบผลลัพธ์หรือประสิทธิภาพของการตัดสินใจได้อย่างทันกาล จากเดิมที่ทำบัญชีตามกฎหมาย แต่ปัจจุบันบัญชีสามารถทำให้ทราบถึงมูลค่า (value) ที่เกิดขึ้นในการดำเนินธุรกิจทั้งกระบวนการ ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการที่ให้กับลูกค้า และการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด สำหรับกลุ่มบริษัท SCG ซึ่งมีการขยายกิจการด้วยการควบรวมกิจการ และการซื้อกิจการ (Merger and Acquisition : M&A) อยู่บ่อยครั้ง นักบัญชีจะเข้ามามีส่วนร่วมสำคัญในการร่วมทำ due diligence พร้อมทีมงานด้านอื่น ซึ่งรวมไปถึงการวางแผนภายหลังการรวมกิจการ (Post-merger) นอกจากนี้ **คุณกานต์**ยังได้เล่าถึงประสบการณ์ในการพลิกฟื้นธุรกิจ (Turnaround business) ที่มีปัญหา ซึ่งต้องใช้ข้อมูลทางบัญชีเข้ามาช่วยในการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาเป็นอย่างมาก ทำให้ในเวลาไม่กี่เดือนก็สามารถปรับปรุงผลประกอบการของบริษัทนั้นๆ ได้

» **คุณสุชาดา**ให้ความเห็นว่า แต่ละธุรกิจมีความแตกต่างกัน นักบัญชีต้องรู้และเข้าใจการดำเนินธุรกิจขององค์กรของตน ไม่ควรแค่นำเสนอตัวเลขรายงาน ซึ่งเป็นแค่ขั้นพื้นฐานในการทำบัญชีเท่านั้น แต่ควรเน้นการวิเคราะห์ให้มากขึ้น เช่น ธุรกิจของสยามแม็คโคร เป็นธุรกิจที่เน้นต้นทุนต่ำและขายในปริมาณมาก (low cost, low price, high volume) ดังนั้น ฝ่ายบัญชีต้องเน้นการวิเคราะห์โดยเฉพาะด้านต้นทุนลดการสูญเสียในจุดต่างๆ เพื่อการบริหารจัดการให้องค์กรสามารถอยู่ได้และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมกับ stakeholder ทุกฝ่าย **คุณสุชาดา**กล่าวว่า นักบัญชีสามารถเลือกบทบาทของตนเองได้ว่าจะอยู่ตรงจุดใด แต่ท่านเห็นว่า นักบัญชีควรมีบทบาทมากกว่าการเป็นช่างเท้าหลังหรืออยู่แค่หลังบ้านคอยเก็บกวาดปัญหา แต่ควรต้องเดินก้าวไปข้างหน้า พร้อมกับ CEO มีส่วนร่วมในการวางกลยุทธ์ของบริษัท มีตัวตนในที่ประชุม สามารถแสดงและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับฝ่ายอื่นๆ ได้ด้วย

» **คุณอติคม**ได้เพิ่มเติมว่า องค์กรต้องมีการวัดผลและบันทึกอย่างเป็นระบบ เพื่อการควบคุมและการบริหารจัดการได้อย่างถูกต้อง ตัวเลขทางบัญชีเป็นประวัติศาสตร์ที่แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาวิธีคิด และนโยบายของแต่ละบริษัท ธุรกิจของ ปตท. เป็นธุรกิจด้านพลังงานซึ่งมีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจ รวมทั้งเป็นรัฐวิสาหกิจมีระเบียบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายแห่ง จำเป็น



ต้องมีข้อมูลที่ถูกต้อง พิสูจน์ได้ มีความโปร่งใส สะท้อนความเป็นจริง และรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ ดังนั้น นักบัญชีจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการดำเนินธุรกิจของปตท. นักบัญชีต้องสามารถสะท้อนมุมมองต่างๆ ตามที่ฝ่ายบริหารต้องการ เป็นผู้ให้ข้อมูลเพื่อให้สามารถจัดสรรทรัพยากรขององค์กรโดยรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยต้องมีการเชื่อมโยงข้อมูลบัญชีกับวิสัยทัศน์ (Vision) และกลยุทธ์ขององค์กร สำหรับ ปตท. ก็มีการเติบโตด้วยการทำ M&A เช่นเดียวกัน นักบัญชีมีความสำคัญในการเป็นผู้สะท้อนสถานะที่แท้จริงของบริษัทนั้นๆ รวมถึงสามารถชี้จุดที่สามารถปรับปรุง และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรโดยรวม

สำหรับคุณสมบัติของนักบัญชีที่ต้องการนั้น ทั้งสามท่านมีความเห็นในแนวทางเดียวกันว่า นักบัญชีต้องสามารถทำงานและสื่อสารกับวิชาชีพอื่นๆ รวมทั้งผู้บริหารระดับสูงได้ โดยต้องสามารถแปลภาษาตัวเลขให้เป็นภาษาทางธุรกิจ ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นหรือที่**คุณอติคม**เรียกว่า มี “ทักษะชีวิต” ต้องสร้างความน่าเชื่อถือให้กับตนเอง ต้องมองไปข้างหน้า มีส่วนร่วม

ในการดำเนินธุรกิจในทุกขั้นตอน อย่าจำกัดบทบาทของตนเอง ต้องมีบุคลิกภาพที่ดี มั่นใจ กล้าคิด กล้าแสดงออก ต้องเข้าใจตัวผลักดันธุรกิจ (Business driver) ต้องเปิดรับนวัตกรรม (Innovation) และเรียนรู้เครื่องมือต่างๆ ที่จะสามารถนำมาช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลได้สะดวกยิ่งขึ้น เช่น ระบบ ERP หรือ ระบบ IT ต่างๆ และ**คุณสุชาดา**เสริมในที่สุดว่า อยากได้นักบัญชีที่ “มี potential (ศักยภาพ) ที่จะ เป็น CEO”

นอกจากนั้น ทั้งสามท่านยังเห็นร่วมกันว่า เป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่นักบัญชีต้องมีความซื่อสัตย์ (Integrity) **คุณกานต์**กล่าวว่า นักบัญชีมีส่วนสำคัญมากที่จะส่งเสริมให้บริษัทมีธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส **คุณสุชาดา**และ**คุณอติคม**เห็นพ้องกันว่า นักบัญชีต้องปฏิบัติให้เห็นเป็นตัวอย่างที่ดี ต้องเข้มแข็งและมีจุดยืนเพื่อธุรกิจจะเติบโตได้อย่างยั่งยืน

ฟังมุมมองของผู้บริหารทั้งสามท่านแล้ว นักบัญชีอย่างเรา คงต้องมาคิดทบทวนดูนะคะว่าตอนนี้บทบาทของเราเป็นอย่างไร แล้วเราอยากอยู่ตรงไหนหรือควรต้องปรับตัวอย่างไร หากต้องการก้าวขึ้นไปอยู่ในระดับผู้บริหารขององค์กร (อ่านต่อ ฉบับที่ 24)

Thailand Accounting Challenge ครั้งที่ 3

● ● สวัสดิ์ผู้อ่านทุกท่านนะคะ เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ให้ประกาศตราพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา ถือเป็นวันแห่งความภาคภูมิใจของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ที่ได้มีการจัดตั้งองค์กรขึ้น นำเพื่อพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีให้เป็นมืออาชีพ มีจรรยาบรรณเพื่อให้บริการและพร้อมรับการแข่งขันในระดับสากล ซึ่งในวาระที่จะครบรอบการสถาปนาสภาวิชาชีพบัญชีในวันที่ 23 ตุลาคมนี้ อาจกล่าวได้ว่า 9 ปี ที่ผ่านมา สภาวิชาชีพบัญชีมีพัฒนาการและการเติบโตอย่างต่อเนื่อง เป็นองค์กรที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีให้มีคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน ผ่านนโยบายและกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ ด้านการทำบัญชี ด้านการสอบบัญชี ด้านการบัญชีบริหาร ด้านการวางระบบบัญชี ด้านการบัญชีภาษีอากร และด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี

“ Thailand Accounting Challenge เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่คณะกรรมการได้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีโอกาสในการแสดงศักยภาพเพื่อทดสอบความรู้ความสามารถทางด้านบัญชี ”

เหนืออื่นใดกิจกรรมนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษารวมถึงคณาจารย์จากสถาบันต่างๆ ได้พบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนความรู้กัน ถือเป็นสร้างเครือข่ายและความเป็นปึกแผ่นทางวิชาชีพบัญชีอีกทางหนึ่ง จึงขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนน้องๆ นิสิตนักศึกษาจากสถาบันต่างๆ เตรียมตัวให้พร้อมและมาร่วมสนุกกันนะคะ

Thailand Accounting Challenge ที่จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2558 นี้ถือเป็นครั้งที่ 3 หลังจากที่นิสิตนักศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสามารถคว้าถ้วยรางวัลจากนายกสภาวิชาชีพบัญชี มาครอบครองได้สำเร็จถัดจากที่มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ (แชมป์ปี 2555) ในการแข่งขันตอบคำถามครั้งนี้จึงต้องติดตามดูต่อไปว่านิสิตนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยใดจะสามารถชิงถ้วยรางวัลอันดับหนึ่งพร้อมทุนการศึกษาจำนวน 30,000 บาท ไปครอง ซึ่งรูปแบบการแข่งขันในครั้งนี้อย่างคงไว้ซึ่งความเข้มข้นและสนุกสนานเช่นเดิม โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็นรอบคัดเลือกและรอบชิงชนะเลิศซึ่งนิสิตนักศึกษาจะต้องใช้ความรู้ทักษะ ไหวพริบ และการทำงานเป็นทีมในการตอบคำถามครั้งนี้ภายใต้ขอบเขตเนื้อหาวิชาการบัญชีการเงิน การบัญชีบริหาร การสอบบัญชี การภาษีอากร ระบบสารสนเทศทางการบัญชี และจรรยาบรรณวิชาชีพ

สำหรับกฎ กติกา มารยาทในการแข่งขัน สามารถติดตามได้จากประกาศของสภาวิชาชีพบัญชีนะคะ (www.fap.or.th/TAC) “ใจสู้หรือเปล่า ไหวไหมบอกมา โอกาสของผู้กล้า ศรีธธา ไม่มีท้อ” ขอเชิญเพลงของวงหิน เหล็ก ไฟ มาเป็นแรงเชียร์น้องๆ นะคะ ตัวพร้อม ใจพร้อม ถ้วยรางวัลและทุนการศึกษายูไม่ไกลเกินเอื้อมครับ แล้วคราวหน้าจะมาอัปเดตข้อมูลเกี่ยวกับการแข่งขันอีกนะคะ สวัสดิ์ครับ

บทความโดย.. คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี (คณะกรรมการ)



นักบัญชีไม่ตก Trend กับภาษีท่องเที่ยว



● ● หน้าหนาวใกล้เข้ามา...ก็ได้เวลาวางแผนเกี่ยวกับแล้วนะคะ ลุ้นกันดีกว่าว่าปีนี้จะหนาวตามซอร์รี่เปล่า แต่ที่ไม่ต้องลุ้นก็คือ เมื่อวันที่ 14 ต.ค. 2557 ร.อ.พ.ยงยุทธ มัยลาภ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่าง พ.ร.ฎ. ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ฉบับที่...พ.ศ. ...และร่างกฎกระทรวง ฉบับที่... พ.ศ. ... ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ่งเป็นมาตรการทางภาษีเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวและจัดอบรมสัมมนาภายในประเทศ และช่วยฟื้นฟูการท่องเที่ยว ให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการท่องเที่ยวรวมทั้งกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศด้วย... นักบัญชีอย่างพวกเรา มาทำความรู้จักกับภาษีประเภทนี้กันหน่อยดีกว่านะคะ จะได้ไม่ตก Trend

“ มูลค่าที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมารวม เป็นรายได้หรือเงินได้พึงประเมิน ”

สำหรับนิติบุคคล ซึ่งได้แก่บริษัท ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ยกเว้นรายได้เป็นจำนวนร้อยละ 100 ของรายจ่ายที่ได้จ่ายไปเป็นค่าห้องสัมมนา ค่าห้องพัก ค่าขนส่ง หรือรายการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดสัมมนาภายในประเทศที่ได้จ่ายให้แก่ลูกจ้าง หรือผู้ประกอบการที่เกี่ยวตามกฎหมาย สำหรับบุคคลธรรมดาได้รับยกเว้นเงินได้พึงประเมินตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่รวมกันไม่เกิน 15,000 บาท โดยจะต้องเป็นรายจ่ายที่พิสูจน์ได้แน่ชัดว่าเกิดขึ้นจากการท่องเที่ยวไม่ใช่ภารกิจส่วนตัว และโรงแรมที่ไปพักก็ต้องเป็นโรงแรมที่ถูกต้องตามกฎหมายนะคะ คือ จุดทะเบียนถูกต้อง มีเลขผู้เสียภาษีที่ถูกต้อง ... ลองมาดูกันดีกว่าว่าจำนวนเงิน 15,000 บาทนี้ จะช่วยลดภาษีให้เราได้เท่าไร



ภาษีท่องเที่ยวคืออะไร คือ การที่รัฐจะยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สำหรับรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดอบรมสัมมนาภายในประเทศ และยกเว้นรัษฎากรให้แก่บุคคลธรรมดาสำหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายไปสำหรับการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ



มีผลบังคับใช้เมื่อไร ตั้งแต่วันที่ร่าง พ.ร.ฎ. นี้ มีผลบังคับใช้ ไปจนถึงวันที่ 31 ธ.ค.58 นั่นคือ เริ่มเก็บใบเสร็จรับเงินกันได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงเดือนธันวาคม 2557 เพื่อยื่นภาษีในปี 2558 และเก็บต่อเนื่อง จากเดือนมกราคม 2558 ไปจนถึงเดือนธันวาคม 2558 เพื่อยื่นภาษีในปี 2559 นะคะ

ถ้าฐานภาษีของเรา คือ 5% เราจะประหยัดค่าภาษีได้	750 บาท
ถ้าฐานภาษีของเรา คือ 10% เราจะประหยัดค่าภาษีได้	1,500 บาท
ถ้าฐานภาษีของเรา คือ 15% เราจะประหยัดค่าภาษีได้	2,250 บาท
ถ้าฐานภาษีของเรา คือ 20% เราจะประหยัดค่าภาษีได้	3,000 บาท
ถ้าฐานภาษีของเรา คือ 25% เราจะประหยัดค่าภาษีได้	3,750 บาท
ถ้าฐานภาษีของเรา คือ 30% เราจะประหยัดค่าภาษีได้	4,500 บาท

● ● สำหรับรายละเอียดที่ชัดเจนว่าเราสามารถนำค่าใช้จ่ายรายการใดมายกเว้นภาษีประเภทนี้ได้บ้าง คงต้องรอให้กรมสรรพากรออกประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้งนะคะ ระหว่างรอก็เก็บใบเสร็จรับเงินไว้ก่อนแล้วกันคะเพื่อให้ไม่เป็นการเสียโอกาส... ทำวันนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการท่องเที่ยวปีนี้และปีหน้าจะเป็นการท่องเที่ยวที่เพิ่มความสุขให้กับพวกเรามากขึ้นนะคะ

บทความโดย.. คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการบัญชีภาษีอากร



การบัญชีเกษตรกรรม ตอนที่ 2

การวิเคราะห์ต้นทุนผลิตผลทางการเกษตร

● ● ประเด็นเบื้องต้นที่สำคัญของการบัญชีเกษตรกรรม คือ การวิเคราะห์ต้นทุนผลิตผลทางการเกษตรซึ่งประกอบด้วยภาระจำแนกประเภทของผลิตผลทางการเกษตร และกิจกรรมทางการเกษตร ซึ่งจะกล่าวในรายละเอียดต่อไปนี้

1. ประเภทของผลิตผลทางการเกษตร

ผลิตผลทางการเกษตร คือ สิ่งที่ได้มาจากการทำเกษตรกรรม เช่น การกลั่นกรอง การปศุสัตว์ การป่าไม้ การประมง และการแปรรูป เป็นอาหารสำเร็จและกึ่งสำเร็จรูป ผลิตภัณฑืนม แปรรูปที่ไม่เป็นอาหาร เช่น เครื่องหนัง ไม้อัด เป็นต้น

ผลิตผลทางการเกษตร จึงแบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่คือ

- 1.1. ผลิตผลที่มาจากเกษตรโดยตรง เช่น ข้าว ข้าวโพด ยางพารา มันสำปะหลัง กุ้ง หมู ไก่แช่แข็ง น้ำมันโค เป็นต้น
- 1.2. ผลิตผลที่มาจากแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร ได้แก่ ผลิตผลที่ใช้ในการบริโภค เช่น ข้าวสาร น้ำข้าวโพด ผลไม้อบแห้ง น้ำอ้อย ผลิตภัณฑืนม เป็นต้น ส่วนผลิตผลที่ใช้ในการอุปโภค เช่น ผ้า ไม้ เครื่องตกแต่ง เครื่องหนัง เป็นต้น

การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร เป็น การนำผลิตผลทางการเกษตรมาแปรรูปเป็น การเพิ่มมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตรมาแปรรูปเป็นผลิตผลระดับอุตสาหกรรม จะช่วยเพิ่มพูน รายได้ให้แก่ประเทศมากขึ้น ประเภทของการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร มี 2 ประเภท คือ

1) การแปรรูปผลิตผลเพื่อการบริโภค คือ การที่ผู้ผลิตนำวัตถุดิบจากกิจกรรมทางการเกษตรเพื่อผลิตเป็นอาหารให้ได้จำนวนมากและให้ได้มาตรฐานและเพื่อความปลอดภัยต่อผู้บริโภค การส่งเสริม และให้เป็นที่ยอมรับจนสามารถขยายตลาดการค้าออกไปสู่ต่างประเทศ เช่น กุ้งแช่แข็ง อาหารฮาลาล อาหารสำเร็จ และกึ่งสำเร็จรูป เป็นต้น

2) การแปรรูปผลิตผลเพื่อการอุปโภค คือ การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรมาเป็นสินค้าที่มีไว้ใช้ซึ่งไม่เกี่ยวกับการผลิตอาหาร (Non-food production) เช่น เสื้อผ้า เฟอร์นิเจอร์ กระดาษ ภาชนะบรรจุ เป็นต้น

2. กิจกรรมทางการเกษตร

กิจกรรมทางการเกษตร ในระยะแรกคือ กิจกรรมการลงทุนทางการเกษตร เช่น การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรต่างๆ ซึ่งถือเป็นต้นทุนในการลงทุนเริ่มแรก เช่น ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ โรงเรือน ยานพาหนะ เป็นต้น ระยะต่อมา คือ ระยะกิจกรรมทางการเกษตร ขึ้นอยู่กับวงจรกิจกรรมระยะสั้นหรือระยะยาว

2.1. วงจรกิจกรรมทางการเกษตรระยะสั้น คือ ระยะเวลาวงจรการผลิตผลทางการเกษตร ตั้งแต่เริ่มผลิตจนถึงเก็บเกี่ยวไม่ถึงปีในแต่ละรอบ เช่น การทำนาปลูกข้าว ไร่อ้อย ข้าวโพด พาร์มไก่เนื้อ การเลี้ยงกุ้ง ปลา หอย เป็นต้น ตารางที่ 1 แสดงตัวอย่างผลิตผลจากวงจรกิจกรรมทางการเกษตรระยะสั้นและการแปรรูป ดังนี้



ตารางที่ 1 ตัวอย่างผลผลิตจากวงจรกิจกรรมทางการเกษตรระยะสั้นและการแปรรูป

ธุรกิจการเกษตร	สินทรัพย์ชีวภาพ	ผลิตผลทางการเกษตร	ผลิตผลการแปรรูป
ปลูกข้าว	พันธุ์ข้าว ข้าว รอเก็บเกี่ยว	ข้าวเปลือกที่เก็บเกี่ยว	ข้าวสาร รำข้าว น้ำมัน รำข้าว เส้นหมี่ ฯลฯ
ไร่อ้อย	พันธุ์อ้อย ต้นอ้อย รอเก็บเกี่ยว	อ้อยที่เก็บเกี่ยว	น้ำตาลทรายแดง ข้าว น้ำตาลกรวด น้ำเชื่อม ฯลฯ
ฟาร์มไก่เนื้อ ไก่ไข่	พ่อแม่พันธุ์ไก่ ไก่เลี้ยง	ไก่มีชีวิต ไข่ไก่ ลูกไก่	เนื้อไก่แช่แข็ง ไก่ย่าง ไก่หยอง ฯลฯ
ฟาร์มสุกร	พ่อแม่พันธุ์สุกร สุกรเลี้ยง	สุกรมีชีวิต ลูกสุกร	เนื้อสุกรแช่แข็ง กุนเชียง ไส้กรอก แฮม ฯลฯ
ฟาร์มกุ้ง	พ่อแม่พันธุ์กุ้ง กุ้งเลี้ยง	กุ้งที่เก็บเกี่ยว	กุ้งแช่แข็ง ต้มยำกุ้ง กระป๋อง ฯลฯ



2.2. วงจรกิจกรรมทางการเกษตรระยะยาว คือ ระยะเวลาวงจรการผลิตผลทางการเกษตร ตั้งแต่เริ่มผลิตจนถึงเก็บเกี่ยวเกินกว่า 1 ปี โดยมีสินทรัพย์ชีวภาพเป็นแหล่งให้ผลผลิต เช่น ยางพารา ต้นไม้ในป่าปลูก ต้นกล้วยไม้ ไคโนม โคเนื้อ หมู แพะ แกะ เป็นต้น ตารางที่ 2 แสดงตัวอย่างผลผลิตจากวงจรกิจกรรมทางการเกษตรระยะยาวและการแปรรูป ดังนี้

ตารางที่ 2 ตัวอย่างผลผลิตจากวงจรกิจกรรมทางการเกษตรระยะยาวและการแปรรูป

ธุรกิจการเกษตร	สินทรัพย์ชีวภาพ	ผลิตผลทางการเกษตร	ผลิตผลการแปรรูป
สวนยางพารา	ต้นยางพารา	น้ำยางพารา ยางแผ่น ยางรมควัน	ยางรถยนต์ ถุงมือ ที่นอน ยาง เฟอร์นิเจอร์ ฯลฯ
ปลูกกล้วยไม้	ต้นกล้วยไม้	ดอกกล้วยไม้ที่เก็บเกี่ยว	ดอกกล้วยไม้บรรจุกล่อง ส่งออก ฯลฯ
ป่าไม้ปลูก	ต้นไม้ในป่าปลูก	ท่อนซุง	ไม้แปรรูป เฟอร์นิเจอร์ ฯลฯ
ฟาร์มโคนม	พ่อแม่พันธุ์ โคพร้อมให้ นม โคทดแทน (ไม่พร้อมให้นม)	น้ำนมดิบ	นมพร้อมดื่ม เนย ไอศกรีม โยเกิร์ต ฯลฯ
ฟาร์มแกะ	พ่อแม่พันธุ์ แกะเลี้ยง	ขนแกะ เนื้อแกะ	เส้นด้าย ผ้า พรม เนื้อแกะ รมควัน ฯลฯ



ผู้ประกอบการควรวางแผนวงจรกิจกรรมทางการเกษตรให้ครบวงจรเพื่อรวบรวมต้นทุนที่เกิดขึ้นในทุกกิจกรรม เมื่อสามารถถ่วงดุลระหว่างต้นทุนผลิตผลทางการเกษตรแล้ว ขั้นตอนต่อไป คือ การบันทึกรายการที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ทางชีวภาพและการรายงานเพื่อวัดผลการดำเนินงาน และแสดงฐานะทางการเงินของกิจการ (โปรดติดตามในตอนต่อไป 3)

- บทความโดย..
- ศร.ดร.วรสุนิภา สอดวรสุนะ
- คณะกรรมการวิชาชีพบัญชี
- ด้านการทำบัญชี

การประกอบวิชาชีพบัญชีในประเทศอาเซียน (ตอนที่ 7): สาธารณรัฐฟิลิปปินส์



● ● “กูมูสตา” ในฉบับนี้เราขอแนะนำการประกอบวิชาชีพบัญชีในฟิลิปปินส์ ฟิลิปปินส์มีข้อได้เปรียบด้านทรัพยากรบุคคล ที่มีเป็นจำนวนมากถึง 93 ล้านคน และส่วนใหญ่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ นอกจากนี้ยังมีทรัพยากรธรรมชาติจำนวนมาก จัดเป็นประเทศทางเลือกหนึ่งของนักลงทุนไทย



The Philippine Institute of Certified Accountants (PICPA)

มีหน้าที่ยกระดับวิชาชีพบัญชีให้มีมาตรฐาน พัฒนาด้านการศึกษา และสนับสนุนการทำงานของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี โดย PICPA แบ่งประเภทของ CPA ตามประเภทของการเป็นสมาชิกเป็น 4 ประเภท ได้แก่

- (1) Public Practices ทำงานเป็น Practicing CPAs
- (2) Commerce and Industry ทำงานกับธุรกิจ (accountants of organizations)
- (3) Government ทำงานกับหน่วยงานภาครัฐบาล
- (4) Education/Academy ทำงานเกี่ยวข้องกับงานทางวิชาการ (academic world)

● ● การเป็นนักบัญชีที่ฟิลิปปินส์ ต้องมีสัญชาติฟิลิปปินส์ สำเร็จการศึกษาขั้นต้นปริญญาตรี และไม่เคยมองโทษทางจรรยาบรรณ โดยขึ้นทะเบียนและเข้ารับการทดสอบ CPA 7 วิชา ส่วนนักบัญชีที่มีสัญชาติอื่นๆ สามารถปฏิบัติงานด้านบัญชีได้โดยให้ไปไปตามกฎหมายและข้อตกลงร่วมกันระหว่างรัฐบาลฟิลิปปินส์กับประเทศนั้นๆ เท่านั้น อย่างไรก็ตาม นักบัญชีต่างชาติที่ถือใบอนุญาตเป็น Public accountant ของต่างประเทศ สามารถให้บริการที่ปรึกษาในด้านที่ขาดแคลนและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ โดยในกรณีนั้นต้องยังไม่มีนักบัญชีสัญชาติฟิลิปปินส์มีคุณสมบัติที่เหมาะสมในการทำงานนั้นๆ รวมถึงการเป็นอาจารย์ วิทยากร ในด้านที่มีความเป็นเฉพาะทาง

กฎหมายการลงทุนของฟิลิปปินส์ (Foreign Investment Act of 1991) ยอมรับการลงทุนในธุรกิจของคนต่างชาติ โดยสามารถถือหุ้น 100% ได้ตามเงื่อนไขที่ว่า ต้องไม่เป็นการลงทุนที่อยู่ภายใต้ข้อจำกัดและข้อห้าม ประเทศของนักลงทุนต่างชาตินั้นต้องอนุญาต ให้คนชาติฟิลิปปินส์ประกอบธุรกิจในลักษณะเดียวกันภายในประเทศนั้นได้ และต้องมีเงินทุนชำระแล้วเป็นสกุลเงินเปโซฟิลิปปินส์อย่างน้อย 200,000 เหรียญสหรัฐ หรือมีการจ้างแรงงานอย่างน้อย 50 คนขึ้นไป

● ● **มาตรฐานทางบัญชีของประเทศฟิลิปปินส์ แบ่งเป็น 3 ระดับได้แก่**

1. กิจการขนาดใหญ่หรือกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ โดยมีขนาดสินทรัพย์รวม มากกว่า 350 ล้านดอลลาร์ หรือหนี้สินรวม มากกว่า 250 ล้านดอลลาร์ ใช้ Philippine Financial Reporting Standards (PFRS) อ้างอิงมาจาก IFRS
2. กิจการขนาดกลางและเล็ก โดยมีขนาดสินทรัพย์รวมระหว่าง 3 – 350 ล้านดอลลาร์ หรือหนี้สินรวมระหว่าง 3 - 250 ล้านดอลลาร์ ใช้ PFRS for SMEs อ้างอิงมาจาก IFRS for SMEs มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี 2010
3. กิจการขนาดย่อม โดยมีขนาดสินทรัพย์รวมและหนี้สินรวมน้อยกว่า 3 ล้านดอลลาร์ สามารถเลือกใช้ income tax basis หรือ PFRS for SMEs

นักบัญชีฟิลิปปินส์ประเภท Public Practice และ accounting education ต้องได้รับการพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง (CPD) อย่างน้อย 60 หน่วยต่อ 3 ปี โดยขั้นต่ำ 15 หน่วยต่อปี

ฉบับหน้าเรามาดูตามการประกอบวิชาชีพบัญชีในประเทศอาเซียน (ตอนที่ 8) กันคะว่าจะเป็นประเทศอะไรต่อไป “ปาลาติม”

บทความโดย.. ฝ่ายต่างประเทศ



>> คุณประสัณฑ์ รับมอบของที่ระลึกจาก Mr. Lamngeunh Tanlamany, Deputy Director General, Accounting Department, Ministry of Finance, Lao PDR

LICPA-ACCA Conference & AFA Council Meeting ครั้งที่ 116

ระหว่างวันที่ 25-26 ตุลาคม 2557
ณ เมืองเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

สภาวิชาชีพบัญชี ในฐานะสมาชิก AFA ได้รับเชิญเข้าร่วมงาน LICPA-ACCA Conference และ AFA Council Meeting ครั้งที่ 116 ที่เมืองเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างวันที่ 25-26 ตุลาคม 2557 โดยมีคุณประสัณฑ์ เชื้อพานิช นายกสภาวิชาชีพบัญชี คุณวิไล ฉัททันต์วิเศษ เลขาธิการสภาวิชาชีพบัญชี และคุณกฤติยา อธิวิทวัส ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาและกำกับดูแลคุณภาพผู้สอบบัญชี เป็นตัวแทนในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว

งาน LICPA-ACCA Conference ในหัวข้อ “Strengthening the Accountancy Profession with Global and Regional Integration” เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2557 จัดโดย Lao Institute of Certified Public Accountants (LICPA) ซึ่งเป็นองค์กรวิชาชีพบัญชีของประเทศลาว ร่วมกับ Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) ซึ่งเป็นองค์กรสากลของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 150 คน ประกอบด้วยผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในประเทศลาว และตัวแทนจากองค์กรวิชาชีพบัญชีจากประเทศในอาเซียน ในงานนี้ คุณประสัณฑ์ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ Improving Legal and Regulatory Frameworks - in Thailand ทำให้ผู้เข้าร่วมงานมีความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานของสภาวิชาชีพบัญชี กฎหมายและการทำงานของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในประเทศไทยมากขึ้น

จากนั้นในวันที่ 26 ตุลาคม 2557 เป็นการประชุม AFA Council Meeting ซึ่งเป็นการประชุมรายไตรมาสขององค์กรวิชาชีพบัญชีของกลุ่มประเทศสมาชิกในอาเซียน ในการประชุมครั้งนี้มีการทำ workshop เพื่อหารือในแนวทางที่จะร่วมกันพัฒนาวิชาชีพและผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีของทุกประเทศในอาเซียนให้มีมาตรฐานในระดับเดียวกัน รวมทั้งผลักดันให้ AFA เป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับจาก IFAC ด้วย



บทความโดย.. ส่วนงานอำนวยความสะดวก

ประโยชน์ของ Shared services และ Outsourcing ต่อองค์กร

The Association of Chartered Certified Accountants หรือ ACCA ซึ่งเป็นองค์กรวิชาชีพบัญชีระดับสากลได้จัดทำรายงานเรื่อง “Finance transformation: expert insights on shared services and outsourcing” เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักการเงินชั้นนำ ที่ปรึกษารวมทั้งผู้ให้บริการทางการเงินและบัญชีจากองค์กรชั้นนำทั่วโลกต่อการนำ Shared services และ Outsourcing มาใช้ใ้องค์กร โดย Shared services เป็นการใช้ประโยชน์ร่วมกันจากทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดด้วยความรู้ ความชำนาญและเทคโนโลยี Outsourcing เป็นกระบวนการที่องค์กรมอบหมายงานบางส่วนให้กับบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกมาดำเนินการแทน

“

ในโลกเศรษฐกิจสมัยใหม่นั้น Shared services ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากในปัจจุบันนี้ องค์กรต้องเผชิญกับปัจจัยแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม โลกาภิวัตน์ และเทคโนโลยี

”

● ● SCG ถือเป็นบริษัทที่ริเริ่มแนวคิด Shared services มาใช้เนื่องจากการขยายตัวทางธุรกิจทั้งในประเทศและการขยายการลงทุนไปในต่างประเทศทำให้เกิดความจำเป็นในงานด้านบัญชีที่จะต้องปรับตัวให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ถูกต้อง ตรงความต้องการของธุรกิจ และสามารถลดต้นทุนในการให้บริการให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม SCG จึงก่อตั้งบริษัท ซีเมนต์ไทยการบัญชี จำกัด (Cement Thai Accounting Services Co., Ltd. - CTAC) ขึ้น โดยระยะแรก SCG ได้รวมนักบัญชีจากบริษัทในเครือฯ มาไว้ในบริษัทเดียวกันและนำหลักการของ Shared Services มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงาน โดยพัฒนาระบบ Shared Services (SSC Conceptual Design) และนำเทคโนโลยีรวมทั้งเครื่องมือใหม่ๆ สำหรับงานด้านบัญชีมาใช้ เช่น ระบบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายผ่าน Web ระบบ e-Banking Call Center และ Accounts Payable Web สำหรับผู้ขายสินค้าให้กับ SCG ระบบ Document Management System (DMS) รวมทั้งพัฒนา program ต่างๆ เพื่อให้บริษัทสามารถให้บริการงานด้านบัญชีตามการขยายตัวของธุรกิจโดยใช้จำนวนพนักงานที่ลดลงรวมทั้งต้นทุนที่ต่ำลงอีกด้วย



●● Shell เป็นบริษัทที่มีพนักงานมากกว่า 5,000 คนและมีศูนย์ทางด้านการเงินกระจายอยู่ทั่วโลกถึง 5 ศูนย์ด้วยกัน คือ Glasgow, Manila, Chennai, Kuala Lumpur และ Krakow ทำให้ Shell มีการนำระบบ Shared services มาใช้เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพงานด้านบัญชีและการเงิน George Connell รองประธานกลยุทธ์ทางด้านการเงิน กล่าวว่า ความสำเร็จของการนำระบบ Shared services มาใช้ในองค์กรคือการเปลี่ยนแปลงการทำงานจากระบบเดิมมาสู่การรวมศูนย์ทางด้านการเงินหรือที่เรียกว่า connect finance ซึ่งช่วยลดกระบวนการดำเนินงานที่ซ้ำซ้อนและสามารถมุ่งเน้นไปยังส่วนงานหลัก รวมทั้งพัฒนาแผนก finance ให้เป็นจุดศูนย์กลางและเชื่อมโยงการทำงานกับแผนกอื่นๆ เสมือนหนึ่งเป็น business partner ของทุกแผนกในองค์กร



George Connell กล่าวว่า เพื่อให้แน่ใจว่าการเปลี่ยนแปลงไปสู่การรวมศูนย์ทางด้านการเงิน (connect finance) จะสำเร็จเคล็ดลับสำคัญที่เขานำมาใช้ คือ การวางโครงสร้างและวิธีการเพื่อใช้ในการควบคุมให้แต่ละศูนย์ที่กระจายอยู่ทั่วโลกทำงานไปในทิศทางเดียวกันโดยแต่ละโครงสร้างและวิธีการนั้นจะมีการวาง Model ทั้งการกำหนดกลยุทธ์ การบริหารจัดการ และการนำไปปฏิบัติเพื่อช่วยทำให้องค์กรมีกระบวนการทำงานที่มีมาตรฐาน มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้นตลอดจนลดกระบวนการดำเนินงานที่ซ้ำซ้อนและส่งผลให้ต้นทุนของธุรกรรมต่างๆ ลดลงรวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในธุรกิจอีกด้วย

ถึงแม้ว่า Shared services จะมีผลดีต่อองค์กรมากมายแต่องค์กรที่จะนำแนวคิด Shared services ไปใช้นั้นก็ควรจะต้องศึกษาธุรกรรมและกระบวนการทางธุรกิจของเราเองอย่างละเอียดเพื่อให้การนำแนวคิด Shared services มาใช้ในองค์กรได้อย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรนั่นเอง

“It doesn't matter if I failed. At least I passed the concept on to others. Even if I don't succeed, someone will succeed.”

Jack Ma- founder and Executive Chairman of Alibaba Group

บทความโดย.. คณะกรรมการวิชาชีพบัญชี ด้านการบัญชีบริหาร

วันนี้คุณกด FACEBOOK สภาวิชาชีพบัญชีฯ แล้วหรือยัง??



การกด Like ติดตาม Fanpage Facebook ของสภาวิชาชีพบัญชีฯ จะทำให้ท่านสามารถเข้าถึงข่าวสารด้านวิชาชีพบัญชีได้อย่างรวดเร็วเพียงปลายนิ้ว นอกจากนี้ ท่านยังมีสิทธิ์ได้ร่วมสนุกกับกิจกรรมดีๆ เพื่อลุ้นรับของรางวัลต่างๆ จากทางสภาวิชาชีพบัญชีฯ อีกด้วย โดยท่านสามารถดูรายละเอียดกติกาการร่วมสนุกเพิ่มเติมได้ทาง <http://www.facebook.com/fap.family> “ไม่กด Like ไม่ได้เล่นนะ!”

วิธีการกด Like

1. พิมพ์ชื่อ “สภาวิชาชีพบัญชี” ในช่องค้นหาในหน้า Facebook



2. กดโลโก้ผ่าน Link >> <http://www.facebook.com/fap.family>

3. Scan with QR Code



4. กดโลโก้ผ่านหน้าเว็บไซต์สภาฯ www.fap.or.th ที่ปุ่ม >>



รับทำสื่อ, อบรมและประชาสัมพันธ์
ติดต่อที่กองประสานสัมพันธ์ โทร. 02-685-2567

สภาวิชาชีพบัญชีฯ ห่วงใยดูแลคุณ โปรดวางแผนการเดินทางสัปดาห์ “เพื่อสะดวก สมายขึ้นคะ”



รถไฟฟ้า BTS
ลงสถานีอโศก ใช้ทางออกหมายเลข 3 เชื่อมกับทางออกหมายเลข 1 (สยามสมาคม) ของรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT

รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT
ลงสถานีสุขุมวิท ใช้ทางออกหมายเลข 1 (สยามสมาคม)



รถยนต์ส่วนตัว
อาคารจอดรถของสภาวิชาชีพบัญชีฯ สามารถรองรับได้ 150 คัน

จากสุขุมวิท เมื่อถึงแยกอโศก เลี้ยวเข้าถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) ตรงไปประมาณ 200 เมตร เลี้ยวซ้ายเข้าอาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ (อาคารสูง 8 ชั้น)
จากถนนรัชดาภิเษก (ผ่านศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์) เมื่อถึงแยกอโศก ขึ้นตรงไปประมาณ 200 เมตร เลี้ยวซ้ายเข้าอาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ (อาคาร 8 ชั้น)

สภาวิชาชีพบัญชีฯ ขอความร่วมมือจากสมาชิกทุกท่าน โปรดเดินทางโดยรถไฟฟ้า BTS หรือรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT



ตารางอบรมสัมมนา ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557

หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 กำหนดการและข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัคร Online ได้ที่ www.fap.or.th

เดือน	วัน/เวลา	หลักสูตร/วิทยากร/ค่าอบรม	ชั่วโมงพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง (CPD)			
			ผู้ทำบัญชี		CPA	
			บ/ช	อื่นๆ	บ/ช	อื่นๆ
พ.ย.	พฤ-ศ 6-7,12 และ 14 พ.ย.57 09.00-16.00 น.	ประกาศนียบัตร Business Management for Internal Audit รุ่นที่ 3 บรรยายโดย : คุณศิวัชร์ พิณีจรรย์/ คุณวารุณี ปรีดานนท์ ผศ.สมชาย ศุภธาดา/ คุณศรัณย์ สุภักดิ์ธัญญ์ สมาชิก 12,000 บาท บุคคลทั่วไป 15,000 บาท (รวม vat) สถานที่จัดอบรมสัมมนา : สภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21	0.00	22.00	11.00	11.00
	พฤ-ศ 6-7 พ.ย.57 09.00-16.30 น.	การทำความเข้าใจและทดสอบการควบคุมภายใน(ภาคปฏิบัติ) รุ่นที่ 2/57 บรรยายโดย : คุณชูพงษ์ สุรชุตติกาล/ คุณจันทิรา จันทราชัยโชติ สมาชิก 4,000 บาท บุคคลทั่วไป 4,500 บาท (รวม vat) สถานที่จัดอบรมสัมมนา : สภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21	11.30	0.30	11.30	0.30
	ศ.7 พ.ย.57 09.00-17.00 น.	สรุปการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของ TFRS ในปี 2557 (สาขาชลบุรี) บรรยายโดย : ดร.สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ สมาชิก 1,600 บาท บุคคลทั่วไป 2,000 บาท (รวม vat) สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเทาทอง มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี	6.00	0.30	6.00	0.30
	ศ.7 พ.ย.57 09.00-17.00 น.	เทคนิคการควบคุมการปฏิบัติงานด้านบัญชีสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ NPAEs รุ่นที่ 3/57 สำหรับนักบัญชีในกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (NPAEs) ที่มีประสบการณ์ทำงานไม่เกิน 3 ปี บรรยายโดย : คุณรัตนา พุกษาเกษมสุข สมาชิก 1,500 บาท บุคคลทั่วไป 2,000 บาท (รวม vat) สถานที่จัดอบรมสัมมนา : สภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21	6.00	0.30	6.00	0.30
	ศ.-ส. 7-8 พ.ย.57 09.00-17.00 น.	TFRS ทุกฉบับ ปี 2557 รุ่นที่ 2/57 หลักสูตรที่ 3 (2 วัน) หลักสูตรที่ 3 TFRS เกี่ยวกับรายได้ บรรยายโดย : คุณกิตติพันธ์ เกียรติสมภพ/ คุณแฉ่งน้อย เจริญทวีทรัพย์ คุณธนาถ รัชชาพล สมาชิก 3,500 บาท บุคคลทั่วไป 4,200 บาท (รวม vat) สถานที่จัดอบรมสัมมนา : สภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21	12.00	1.00	12.00	1.00
	ส.8 พ.ย.57 09.00-17.00 น.	การเตรียมความพร้อมและแนวทางการนำส่งงบการเงิน รุ่นที่ 4/57 บรรยายโดย : คุณธัญพร อธิกุลวริน/ คุณภาสิน จันทโรไมล์ สมาชิก 599 บาท บุคคลทั่วไป 999 บาท (รวม vat) สถานที่จัดอบรมสัมมนา : สภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21	4.30	2.00	4.30	2.00
	อา.9 พ.ย.57 09.00-16.30 น.	ภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน รุ่นที่ 2/57 บรรยายโดย : คุณอมรา จริตพจน์/ คุณสมบุรณ์ วีระวุฒิวงศ์ สมาชิก 1,800 บาท บุคคลทั่วไป 2,300 บาท (รวม vat) สถานที่จัดอบรมสัมมนา : สภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21	0.00	6.00	0.00	6.00
	อา.9 พ.ย.57 09.00-16.30 น.	ก้าวทันภาษีมูลค่าเพิ่ม (สาขาชลบุรี) บรรยายโดย : คุณสาโรช ทองประคำ สมาชิก 1,600 บาท บุคคลทั่วไป 2,000 บาท (รวม vat) สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเทาทอง มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี	0.00	6.00	0.00	6.00
	พ.12 พ.ย.57 09.00-16.30 น.	เทคนิคการจัดทำและยื่นแบบ บข.1 ให้ถูกต้องตามประกาศ ป.ป.ช.รุ่นที่ 2/57 บรรยายโดย : คุณวิโรจน์ ช็องวงศ์/ คุณวิไลวรรณ กาญจนกันติ สมาชิก 1,300 บาท บุคคลทั่วไป 1,700 บาท (รวม vat) สถานที่จัดอบรมสัมมนา : สภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21	0.00	6.00	0.00	6.00
	พฤ.13 พ.ย.57 09.00-17.00 น.	XBRL มิติใหม่ของการรายงานข้อมูลทางการเงินในโลกยุคดิจิทัล รุ่นที่ 3/57 บรรยายโดย : ดร.สุวัจชัย เมฆะอำนวยชัย สมาชิก 2,000 บาท บุคคลทั่วไป 2,500 บาท (รวม vat) สถานที่จัดอบรมสัมมนา : สภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21	0.00	6.30	6.00	0.30

ตารางอบรมสัมมนา ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557

หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 กำหนดการและข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัคร Online ได้ที่ www.fap.or.th

เดือน	วัน/เวลา	หลักสูตร/วิทยากร/ค่าอบรม	ชั่วโมงพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง (CPD)			
			ผู้ทำบัญชี		CPA	
			บ/ช	อื่นๆ	บ/ช	อื่นๆ
พ.ย.	ศ.14 พ.ย.57 09.00-17.00 น.	ตรวจสอบสภาพกิจการผ่านงบการเงิน รุ่นที่ 3/57 บรรยายโดย : ดร.สันสกฤต วิจิตรเลขการ สมาชิก 2,200 บาท บุคคลทั่วไป 2,500 บาท (รวม vat) สถานที่จัดอบรมสัมมนา : สภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21	6.00	0.30	6.00	0.30
	ศ.14 พ.ย.57 09.00-17.00 น.	มาตรฐานการรายงานทางการเงิน : TFRS ผลกระทบต่อกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรม รุ่นที่ 2/57 (หลักสูตรที่ 4) กลุ่ม ธุรกิจการเงิน (เงินทุนและหลักทรัพย์/ธนาคาร และประกันภัย) บรรยายโดย : คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชีและผู้ทรงคุณวุฒิ ทางด้านการบัญชี สมาชิก 2,200 บาท บุคคลทั่วไป 2,500 บาท (รวม vat) สถานที่จัดอบรมสัมมนา : สภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21	6.00	0.30	6.30	0.00
	พฤ - ศ.13-14 ส.15 ศ.21 พ.ย.57 09.00-17.00 น.	TFRS ทุกฉบับ ปี 2557 รุ่นที่ 2/57 หลักสูตร 4 (4 วัน) หลักสูตรที่ 4 TFRS เกี่ยวกับนำเสนองบการเงิน บรรยายโดย : คุณสายฝน อินทร์แก้ว/ ผศ.วิภาดา ตันติประภา ผศ.ดร.เอมอร ใจเก่งกิจ/ คุณณงน้อย เจริญทวีทรัพย์/ คุณวันดี ลีวรวัฒน์ คุณจุมพฏ ไพรัตน์นगर/ คุณนันทวัฒน์ สำราญพันธ์ สมาชิก 7,000 บาท บุคคลทั่วไป 7,800 บาท (รวม vat) สถานที่จัดอบรมสัมมนา : สภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21	24.00	2.00	24.00	2.00
	อา.16 พ.ย.57 09.00-17.00 น.	มาตรฐานการรายงานทางการเงิน : TFRS ผลกระทบต่อกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรม รุ่นที่ 2/57 (หลักสูตรที่ 5 และ 6) หลักสูตร 5 กลุ่ม บริการ (การท่องเที่ยวและสันตนาการ/การแพทย์/พาณิชย์) หลักสูตร 6 กลุ่ม สินค้าอุตสาหกรรม (สิ่งสิ่งพิมพ์/กระดาษและวัสดุการพิมพ์/บรรจุภัณฑ์) กลุ่ม สินค้าอุปโภคบริโภค (ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน/ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์/แฟชั่น) บรรยายโดย : คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชีและผู้ทรงคุณวุฒิ ทางด้านการบัญชี สมาชิก 2,200 บาท บุคคลทั่วไป 2,500 บาท (รวม vat) สถานที่จัดอบรมสัมมนา : สภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21	6.00	0.30	6.30	0.00
	ส.-อา. 15-16 พ.ย.57 09.00-16.30 น.	เทคนิคพื้นฐานในการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบัญชี รุ่นที่ 2/57 (หลักสูตร 2 วัน) บรรยายโดย : รศ.ดร.พรพนินิมา รอดวรรณะ สมาชิก 4,500 บาท บุคคลทั่วไป 5,500 บาท (รวม vat) สถานที่จัดอบรมสัมมนา : สภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21	11.30	0.30	11.00	1.00
	อา.16 พ.ย.57 09.00-17.00 น.	งบประมาณเพื่อการวางแผนและทำกำไร รุ่นที่ 3/57 บรรยายโดย : ผศ.สมชาย ศุภธาดา สมาชิก 1,800 บาท บุคคลทั่วไป 2,300 บาท (รวม vat) สถานที่จัดอบรมสัมมนา : สภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21	4.30	2.00	4.30	2.00
	อ.18 พ.ย.57 09.00-17.00 น.	มาตรฐานการรายงานทางการเงิน : TFRS ผลกระทบต่อกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรม รุ่นที่ 2/57 (หลักสูตรที่ 7) กลุ่ม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/พัฒนาอสังหาริมทรัพย์/วัสดุก่อสร้าง) บรรยายโดย : คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชีและผู้ทรงคุณวุฒิ ทางด้านการบัญชี สมาชิก 2,200 บาท บุคคลทั่วไป 2,500 บาท (รวม vat) สถานที่จัดอบรมสัมมนา : สภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21	6.00	0.30	6.30	0.00

ตารางอบรมสัมมนา ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557

หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 กำหนดการและข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัคร Online ได้ที่ www.fap.or.th

เดือน	วัน/เวลา	หลักสูตร/วิทยากร/ค่าอบรม	ชั่วโมงพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง (CPD)			
			ผู้ทำบัญชี		CPA	
			ป/ช	อื่นๆ	ป/ช	อื่นๆ
พ.ย.	พ.-พฤ.19-20 พ.ย.57 09.00-16.30 น.	ภาษีอากรสำหรับธุรกรรมระหว่างประเทศ รุ่นที่ 2/57 (หลักสูตรเต็ม 2 วัน) สามารถเลือกอบรมหลักสูตรย่อย 1 วันได้ บรรยายโดย : คุณธนภณ แก้วสถิตย์/ ดร.พนิต วีระภาพงศ์ คุณศรัทธา พัวพันธ์ สมาชิก 4,000 บาท บุคคลทั่วไป 5,000 บาท (รวม vat) สถานที่จัดอบรมสัมมนา : สภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21	0.00	12.00	0.00	12.00
	พ.19 ศ.21 พ.ย.-57 09.00-12.15 น. และ 13.15-17.00 น.	มาตรฐานการรายงานทางการเงิน : TFRS ผลกระทบต่อกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรม รุ่นที่ 2/57 (หลักสูตรที่ 2) กลุ่ม เทคโนโลยี (ขึ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์) กลุ่ม สินค้าอุตสาหกรรม (ยานยนต์/วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร/เหล็ก) บรรยายโดย : คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชีและผู้ทรงคุณวุฒิ ทางด้านบัญชี สมาชิก 2,200 บาท บุคคลทั่วไป 2,500 บาท (รวม vat) สถานที่จัดอบรมสัมมนา : สภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21	6.00	0.30	6.30	0.00
	ศ.21 พ.ย.57 09.00-17.00 น.	สรุปความเข้าใจและประเด็นหลัก TFRS for NPAs ทั้งหมด รุ่นที่ 4/57 บรรยายโดย : ดร.สันสกฤต วิจิตรเลขการ สมาชิก 1,500 บาท บุคคลทั่วไป 2,000 บาท (รวม vat) สถานที่จัดอบรมสัมมนา : สภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21	6.00	0.30	6.00	0.30
	ส-อา.22-23 พ.ย.57 09.00-17.00 น.	Management Accounting for Non-Financial Executives รุ่นที่ 2 บรรยายโดย : คุณศรีณีย์ สุภักดิ์ศรีณีย์ สมาชิก 9,000 บาท บุคคลทั่วไป 9,000 บาท (รวม vat) สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรม เวดิสัน บลู ถนนสุขุมวิท	0.00	0.00	0.00	0.00
	ส-อา.22-23 พ.ย.57 09.00-17.00 น.	Update ภาษีอากรและบัญชี รุ่นที่ 2/57 (* นับชั่วโมงสำหรับผู้สอบบัญชีภาษีอากร (TA) ได้ 12 ชั่วโมง 30 นาที) บรรยายโดย : คุณสมชาย แสงรัตนมณีเดช/ ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข สมาชิก 3,500 บาท บุคคลทั่วไป 4,500 บาท (รวม vat) สถานที่จัดอบรมสัมมนา : สภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21	3.00	9.30	3.00	9.30
	ส.22 พ.ย.57 09.00-17.00 น.	การตรวจสอบภายในแบบบูรณาการ (Integrated Audit) รุ่นที่ 2/57 บรรยายโดย : คุณมานิต พาณิชย์กุล/ คุณบุญเกียรติ เดชะวรรณนท์ สมาชิก 1,800 บาท บุคคลทั่วไป 2,300 บาท (รวม vat) สถานที่จัดอบรมสัมมนา : สภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21	0.00	6.30	6.00	0.30
	ส.22 พ.ย.57 09.00-17.00 น.	มาตรฐานการรายงานทางการเงิน : TFRS ผลกระทบต่อกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรม รุ่นที่ 2/57 (หลักสูตรที่ 1) กลุ่ม เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (ธุรกิจการเกษตร/อาหารและเครื่องดื่ม) บรรยายโดย : คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชีและผู้ทรงคุณวุฒิ ทางด้านบัญชี สมาชิก 2,200 บาท บุคคลทั่วไป 2,500 บาท (รวม vat) สถานที่จัดอบรมสัมมนา : สภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21	0.00	6.00	6.30	0.00
	อา.23 พ.ย.57 09.00-12.15 น.	มาตรฐานการรายงานทางการเงิน : TFRS ผลกระทบต่อกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรม รุ่นที่ 2/57 (หลักสูตรที่ 3) กลุ่ม เทคโนโลยี (เทคโนโลยีและการสื่อสาร) บรรยายโดย : คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี และผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านบัญชี สมาชิก 1,200 บาท บุคคลทั่วไป 1,500 บาท (รวม vat) สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเทาทอง มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี	3.00	0.00	3.00	0.00
	อ.25 พ.ย.57 09.00-17.00 น.	รู้ใช้ เข้าใจงบการเงิน รุ่นที่ 3/57 บรรยายโดย : คุณจุฬารัตน์ จิตไพศาลวัฒนา/ คุณพรนภา ทรัพย์ดี สมาชิก 599 บาท บุคคลทั่วไป 999 บาท (รวม vat) สถานที่จัดอบรมสัมมนา : สภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21	6.00	0.30	6.00	3.00

ตารางอบรมสัมมนา ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557

หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 กำหนดการและข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัคร Online ได้ที่ www.fap.or.th

เดือน	วัน/เวลา	หลักสูตร/วิทยากร/ค่าอบรม	ชั่วโมงพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง (CPD)			
			ผู้ทำบัญชี		CPA	
			บ/ช	อื่นๆ	บ/ช	อื่นๆ
พ.ย.	พ.26 พ.ย. 57 09.00-16.30 น.	แนวปฏิบัติตาม TSQC1 สำหรับสำนักงานสอบบัญชี รุ่นที่ 2/57 บรรยายโดย : คุณณรงค์ชัย เจริญทวีทรัพย์ สมาชิก 2,500 บาท บุคคลทั่วไป 3,000 บาท (รวม vat) สถานที่จัดอบรมสัมมนา : สภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21	0.00	6.00	5.00	1.00
พ.ย.	พ.ย. 27 พ.ย. 57 09.00-17.00 น.	เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรในโรงงานไปพร้อมกับลดต้นทุนการผลิตด้วย Materials Flow Cost Accounting รุ่นที่ 7 บรรยายโดย : รศ.ดร.วิชิตพร เศรษฐสุโข อัตราพิเศษ(Early Bird Rate) ชำระภายในวันที่ 13 พ.ย. 2557 หรือสมัคร 2 คนขึ้นไป (ภายในองค์กรเดียวกัน) ท่านละ 2,000 บาทสมัคร Online สมาชิก 2,000 บาท บุคคลทั่วไป 2,000 บาท (รวม vat) ชำระหลังวันที่ 13 พ.ย.2557 สมาชิก 2,500 บาท บุคคลทั่วไป 3,000 บาท (รวม vat) สถานที่จัดอบรมสัมมนา : สภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21	6.00	0.30	6.00	0.30
พ.ย.-ศ.	พ.ย. 27-28 พ.ย.57 13.15-16.30 และ 09.00-17.00 น.	การเขียนรายงานการสอบบัญชีต่องบการเงิน (ภาคปฏิบัติ) รุ่นที่ 4/57 บรรยายโดย : อาจารย์ณัฐเสกข์ เทพหัสดิน สมาชิก 4,000 บาท บุคคลทั่วไป 5,000 บาท (รวม vat) สถานที่จัดอบรมสัมมนา : สภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21	9.00	0.30	9.00	0.30
พ.ย.	พ.ย. 27 พ.ย.57 09.00-17.00 น.	มาตรฐานการรายงานทางการเงิน : TFRS ผลกระทบต่อกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรม รุ่นที่ 2/57 (หลักสูตรที่ 8) กลุ่ม ทรัพยากร (พลังงานและสาธารณูปโภค/เหมืองแร่) กลุ่ม สินค้าอุตสาหกรรม (ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์) บรรยายโดย : คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชีและผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการบัญชี สมาชิก 2,200 บาท บุคคลทั่วไป 2,500 บาท (รวม vat) สถานที่จัดอบรมสัมมนา : สภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21	6.00	0.30	6.30	0.00
ศ.-ส.	ศ. 28-29 พ.ย. ศ. 12 และ 16 ธ.ค.57 09.00-17.00 น. และ 09.00-12.15 น.	TFRS ทุกฉบับ ปี 2557 รุ่นที่ 2/57 หลักสูตร 5 (3 วันครึ่ง) หลักสูตรที่ 5 TFRS เกี่ยวกับอื่นๆ บรรยายโดย : ผศ.วิภาดา ดันติประภา/ คุณณรงค์ชัย เจริญทวีทรัพย์/ คุณวันดี สิริวัฒน์/ คุณยุวชน เทพทรงวิจิตร/ คุณนงลักษณ์ พุ่มน้อย สมาชิก 6,100 บาท บุคคลทั่วไป 7,000 บาท (รวม vat) สถานที่จัดอบรมสัมมนา : สภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21	21.00	1.30	21.00	1.30
ศ.	ศ.28 พ.ย. และ จ. 1 ธ.ค.57 09.00-17.00 น.	ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี : หลักบัญชีและภาษีอากรความเหมือนที่แตกต่าง รุ่นที่ 3/57 (หลักสูตรเต็ม 2 วัน) สามารถเลือกอบรมหลักสูตรย่อย 1 วันได้ บรรยายโดย : คุณพรณี วรรณวิจิตร/ คุณธัญลักษณ์ เกตุแก้ว สมาชิก 3,500 บาท บุคคลทั่วไป 4,500 บาท (รวม vat) สถานที่จัดอบรมสัมมนา : สภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21	9.00	4.00	9.00	4.00
อ.	อ. 30 พ.ย.57 09.00-16.30 น.	ระบบการป้องกันการทุจริตกับนิติบัญชีศาสตร์ รุ่นที่ 2/57 บรรยายโดย : รศ.ดร.พรอนนิภา รอดวรรณะ/ ดร.พรชัย นฤตมกุล สมาชิก 3,000 บาท บุคคลทั่วไป 3,500 บาท (รวม vat) สถานที่จัดอบรมสัมมนา : สภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21	0.00	6.00	0.00	6.00
ธ.ค.	จ. 1 ธ.ค.57 09.00-16.30 น.	การตรวจสอบภายในแบบบูรณาการสำหรับระบบจัดซื้อที่ใช้คอมพิวเตอร์ รุ่นที่ 2/57 บรรยายโดย : คุณจันทร์เพ็ญ กลิ่นจันทร์ชัย สมาชิก 1,800 บาท บุคคลทั่วไป 2,300 บาท (รวม vat) สถานที่จัดอบรมสัมมนา : สภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21	0.00	6.00	3.00	3.00
ส.-อ.	ส.-อ.13-14 ธ.ค.57 09.00-17.00 น. และ 09.00-12.15 น.	TFRS ทุกฉบับ ปี 2557 รุ่นที่ 2/57 หลักสูตร 6 (1 วันครึ่ง) หลักสูตรที่ 6 ว่าง TFRS เกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน บรรยายโดย : คุณวิเศษ สันตะพันธ์ สมาชิก 2,800 บาท บุคคลทั่วไป 3,200 บาท (รวม vat) สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมเทาทอง มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี	9.00	0.30	9.00	0.30



ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมที่น่าสนใจ

- **หลักสูตร เทคนิคการควบคุมการปฏิบัติงานด้านบัญชีสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ: NPAsE รุ่นที่ 3/57 สำหรับนักบัญชีในกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ: (NPAsE) ที่มีประสบการณ์ทำงานไม่เกิน 3 ปี**

วันศุกร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 เวลา 09.00-17.00 น.

สมาชิก 1,500 บาท บุคคลทั่วไป 2,000 (รวม Vat) สถานที่อบรม อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21

- **หลักสูตร การจัดการทางการเงินรวมให้ถูกต้องตามหลักการบัญชีใหม่ (Pack 5) และหลักการวัดมูลค่ายุติธรรมอย่างถูกต้อง รุ่นที่ 2**

วันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 เวลา 09.00-17.00 น.

สมาชิก 1,800 บาท บุคคลทั่วไป 2,200 (รวม Vat) สถานที่อบรม อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21

- **หลักสูตร Management Accounting for Non-Financial Executives รุ่นที่ 2**

วันเสาร์ที่ 22 และวันอาทิตย์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 เวลา 09.00-17.00 น.

สมาชิกและบุคคลทั่วไป 9,000 (รวม Vat) สถานที่อบรม โรงแรม เรดิสัน บูล ถนนสุขุมวิท

- **หลักสูตร เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรในโรงงานไปพร้อมกับลดต้นทุนการผลิตด้วย Materials Flow Cost Accounting รุ่นที่ 7**

วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 เวลา 9.00- 17.00 น.

สมาชิก 2,500 บาท บุคคลทั่วไป 3,000 (รวม Vat) สถานที่อบรม อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21

- **หลักสูตร การตรวจสอบภายในแบบบูรณาการสำหรับระบบจัดซื้อที่ใช้คอมพิวเตอร์ รุ่นที่ 2/57**

วันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2557 เวลา 9.00- 16.30 น.

สมาชิก 1,800 บาท บุคคลทั่วไป 2,300 (รวม Vat) สถานที่อบรม อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21

*รายละเอียดเพิ่มเติม www.fap.or.th หรือโทร. 02 685 2555-59 (ฝ่ายอบรม)

เพื่อความสะดวก

ท่านสามารถ

สมัครอบรมสัมมนา

แบบ online


ได้แล้ววันนี้ ที่..

www.fap.or.th

Tech Times Issue 23 NOVEMBER 2014



- หากต้องการอ่าน FAP Newsletter ย้อนหลัง สามารถหาอ่านได้ที่เว็บไซต์ www.fap.or.th หรือ Scan QR Code with smartphone

- เสนอแนะหรือติชมได้ที่ E-mail: fapnewsletter@fap.or.th หรือ  <https://www.facebook.com/FAP.FAMILY>

ชำระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาตพิเศษที่ 209/2552
ปณศ.(พ) พระโขนง 10110

สั่งตีพิมพ์

- จำนวนของไม่ชัดเจน
- ไม่มารับตามกำหนด
- ไม่มีเลขที่บ้านตามที่จำหน่าย
- ไม่ยอมรับ
- ไม่มีผู้รับตามที่จำหน่าย
- เลิกกิจการ
- ย้าย ไม่ทราบที่อยู่ใหม่



สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 133 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02 685 2500 โทรสาร 02 685 2501

(สถานีรถไฟฟ้า BTS : สถานีอโศก ทางออก 3) (สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT: สถานีสุขุมวิท ทางออก 1)

Website : www.fap.or.th E-mail: fap@fap.or.th